

11สินค้าไทยช่วยสหรัฐจ่อตัดสิทธิจีเอสพี



อภิวดี ตันตราภรณ์

พาณิชย์ ● ชาวร้าย! 11 สินค้าไทยจ่อถูกสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพี หลังแหล่งออกจนส่วนแบ่งตลาดเกินกำหนด แต่ยังมีของขอม้อนตันได้ “พาณิชย์” ดุยต่อแผนเจาะตลาดรายภูมิภาค แต่อาจปรับโยกหัวหน้ากลุ่ม “การูณ” สั่ง 3 กรมตั้งงบดำเนินการ

นางอภิวดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา แจ้งรายการสินค้าไทยที่อาจถูกสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ตามเงื่อนไขการพิจารณาทบทวนประจำปี 2549 เนื่องจากสถิตินำเข้าช่วง 8 เดือนแรก ปี 2549 แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดเกิน 50% หรือมูลค่านำเข้า

เกินระดับเพดานขั้นสูงที่สหรัฐกำหนดไว้ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยมีสินค้าไทย 11 รายการที่อาจถูกตัดสิทธิจีเอสพี ได้แก่ ทุเรียนสด, มะละกอดอกแห้ง, มะขามตากแห้ง, แป้งข้าวเจ้า, ผลไม้รวมแช่อิ่ม, มะละกอแปรรูป, กากนํ้ามัน, ยางเรเดียล, หนังกัด, แก้วตกแต่ง และเครื่องรับโทรทัศน์สี

อย่างไรก็ตาม สหรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การขอม้อนตันยกเว้นการตัดสิทธิ หากรายการสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่า 50% แต่มูลค่านำเข้าของสินค้านั้นจากทั่วโลกของสหรัฐน้อยกว่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถยื่นขอให้ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)

พิจารณาขอม้อนตันได้ โดย USTR เปิดให้ยื่นคำร้องขอม้อนตันภายในวันที่ 17 พ.ย.2549 และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 1 ก.ค.2550

นายการูณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าภายหลังประชุมหารือในโครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ (ฮับ รีจินัล) ร่วมกับผู้นำภูมิภาค (ฮับ ลีดเดอร์) ทั้ง 6 ภูมิภาค ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการรุกตลาดภูมิภาคตามที่กำหนดไว้สมัยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รมว.พาณิชย์ แต่จะมีการทบทวนตัวแทนผู้นำภูมิภาค หลังจากมีการโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

“มีแนวคิดที่ผู้นำภูมิภาคไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารระดับซี 10 ก็

ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามงานและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ เพราะมีสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TSA) ดูแลอยู่แล้ว สำหรับรายชื่อผู้นำภูมิภาคที่จะได้ชื่อสรุปเร็วๆ นี้ นายการูณกล่าว

ส่วนงบประมาณในการบริหารงาน ได้ให้กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์แต่ละภูมิภาค